

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13/CV-HĐND

Côn Đảo, ngày 01 tháng 7 năm 2020

V/v giải trình ý kiến cử tri tại các Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện.

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện;
- Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Căn cứ Nội quy và Quy chế làm việc các kỳ họp HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 của HĐND huyện và Quy chế liên tịch về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2016-2021;

Thực hiện Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã có Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại 7 Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện (Báo cáo số 148/BC-MTTQ-BTT ngày 30/6/2020). Thường trực HĐND huyện tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp.

Thường trực HĐND huyện chuyển đến và đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến của cử tri tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện về 08 nội dung mà cử tri đã kiến nghị tại Báo cáo số 148/BC-MTTQ-BTT ngày 30/6/2020 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Báo cáo của UBND huyện về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện, gửi cho Thường trực HĐND huyện trước ngày 15/7/2020 để phát hành trong tài liệu của kỳ họp./.

(Kèm theo là Báo cáo số 148/BC-MTTQ-BTT ngày 30/6/2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c)
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Đảng Công TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu VT.

ĐAT/HĐND/2020

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Minh Nhựt

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CÔN ĐẢO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 148/BC-MTTQ-BTT

Côn Đảo, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

**Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020
của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021**

Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 25/6/2020, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp Thường-trực HĐND, UBND huyện tổ chức 07 Hội nghị cho 5 Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trên địa bàn huyện trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đã có 23/27 vị đại biểu của 5 Tổ đại biểu HĐND huyện tham dự tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe đại diện 5 Tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm của HĐND huyện tới nay; Kết quả hoạt động của HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2020; dự kiến về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện; Kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực thi luật pháp trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm và dự kiến nhiệm vụ KT-XH, QP-AN của huyện trong 6 tháng cuối năm 2020.

Tại 07 Hội nghị, phần lớn cử tri huyện nhà đã bày tỏ chia sẻ, đồng tình với những kết quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà địa phương đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước do huyện phải chủ động xây dựng, tập trung triển khai các phương án phù hợp, bám sát chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, nhằm ứng phó các tình huống trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để bị động bất ngờ, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cử tri đã phát biểu các ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến văn hóa, xã hội; quản lý đất đai - xây dựng; vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; đảm bảo an toàn giao thông và quyền lợi hợp pháp của người dân,...

A/- Tổng hợp các ý kiến của cử tri tại 07 Hội nghị tiếp xúc:

Trong 07 Hội nghị tiếp xúc cử tri vừa qua, đã có 400 lượt cử tri của các lực lượng vũ trang và nhân dân 9 khu dân cư trên địa bàn huyện tham dự; có 22 cử tri tham gia phát biểu và nhận được 02 phiếu ý kiến với tổng cộng 51 ý kiến, gồm: TĐB số 1 có 36 cử tri tham dự, 03 cử tri tham gia phát biểu với 07 ý kiến; TĐB số 2 có 67 cử tri tham dự, 07 cử tri tham gia phát biểu với 09 ý kiến; TĐB số 3: tiếp xúc ở khu dân cư số 10

có 34 cử tri tham dự, 02 cử tri tham gia phát biểu với cùng 01 nội dung ý kiến; ở khu dân cư số 5 có 46 cử tri tham dự, 03 cử tri tham gia phát biểu và nhận được 02 phiếu ý kiến, với 14 ý kiến; TĐB số 4: có 56 cử tri tham dự, 02 cử tri tham gia phát biểu với 06 ý kiến; TĐB số 5: tiếp xúc ở Huyện đội có 116 cử tri các LLVT tham dự, không có ý kiến phát biểu; ở khu dân cư số 8, 9 có 45 cử tri tham dự, 05 cử tri tham gia phát biểu 14 ý kiến. *(Chi tiết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Biên bản của 5 Tổ đại biểu. Riêng đối với 03 ý kiến phản ánh của cử tri khu dân cư số 1, đã được UBND huyện chỉ đạo xác minh, giải quyết để trả lời, thông tin lại cho cử tri theo yêu cầu của TĐB số 1 HĐND huyện).*

B/- Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu tiếp thu, đề nghị UBND huyện giải quyết, thông tin công khai tại Kỳ họp:

Các ý kiến phát biểu của cử tri thuộc 03 lĩnh vực, nhóm vấn đề, đã được các Tổ đại biểu HĐND huyện, các cơ quan chức năng và lãnh đạo UBND huyện trả lời, giải thích thỏa đáng tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri. Có 08 ý kiến đã được các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu, báo cáo Thường trực HĐND huyện để đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết, đồng thời thông tin kết quả tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện để đại biểu HĐND huyện giám sát và báo cáo kết quả lại cho cử tri sau kỳ họp. Cụ thể là:

I. Về quản lý đất đai, xây dựng; bồi thường giải phóng mặt bằng có 03 ý kiến (*TĐB số 2 tiếp thu 01 ý kiến, TĐB số 3 tiếp thu 01 ý kiến, TĐB số 4 tiếp thu 01 ý kiến*), cụ thể như sau:

1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, đơn đốc giải quyết về kinh phí trích từ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn là 5% áp dụng đối với xã, phường, thị trấn theo quy định cho cán bộ khu dân cư, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia công tác phối hợp (*ý kiến này cử tri đã kiến nghị từ Kỳ họp thứ Mười lăm – kỳ họp cuối năm 2019 đến nay nhưng vẫn chưa có kết quả giải quyết*).

2. Đầu năm 2020 đến nay, tại địa bàn khu dân cư số 5 có xảy ra 03 trường hợp vi phạm về xây nhà chưa có phép, cơ quan chức năng đã lập biên bản 03 lần và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 25 triệu đồng, thời hạn thực hiện khắc phục hậu quả là 30 ngày; tuy nhiên, đến nay đã hơn 6 tháng những trường hợp vi phạm này vẫn chưa chấp hành. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, thực thi pháp luật một cách nghiêm minh nhằm tăng tính răn đe để người dân không tiếp tục vi phạm (*khu vực đường Trần Phú nói dài*).

3. Đề nghị UBND huyện giải trình, thông tin cho cử tri biết vì sao dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô, cắm mốc lô K bắt đầu từ năm 2002, nhưng kéo dài đến năm 2019 mới triển khai thực hiện? Việc này đúng hay sai, có còn hiệu lực hay không? Trước đây giá đất giao dịch thị trường rẻ, tiền đền bù

có thể mua được đất, nhưng thực tế hiện nay giá đất tăng cao, tiền đền bù người dân không thể mua đất tái định cư (*ý kiến của cử tri khu dân cư số 6*).

II. Về quản lý cơ sở hạ tầng có 03 ý kiến (*TĐB số 2 tiếp thu 02 ý kiến, TĐB số 4 tiếp thu 01 ý kiến*), cụ thể như sau:

1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng sớm kiểm tra và có biện pháp khắc phục, xử lý trường hợp san lấp mặt bằng lên suối thoát nước tại khu dân cư số 2 (*như kiến nghị của cử tri Lê Thùy Thuận – khu dân cư số 2*).

2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng tại đường Huỳnh Thúc Kháng, khi trời mưa xuống nước ngập làm cho người dân lưu thông trên đoạn đường này rất khó khăn, nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn giao thông (*ý kiến của cử tri khu dân cư số 3*).

3. Đề nghị UBND huyện yêu cầu Chủ đầu tư công trình Xây dựng sửa chữa kè biển Tôn Đức Thắng (*đoạn từ miếu Tiên Sư đến Cầu tàu 914*) đi kiểm tra, khắc phục vì công trình này mới đầu tư gần đây nhưng đã xuống cấp, hư hỏng (*ý kiến của cử tri khu dân cư số 6*).

III. Về đảm bảo an ninh trật tự; giữ gìn vệ sinh - môi trường có 02 ý kiến (*TĐB số 2 tiếp thu 01 ý kiến, TĐB số 4 tiếp thu 02 ý kiến*), cụ thể như sau:

1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng hộ dân xả thải ra mương thoát nước tại khu vực đường Phan Chu Trinh, gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối (*Ý kiến của cử tri khu dân cư số 2*).

2. Trong thời gian gần đây ở địa bàn khu dân cư số 5 đã xuất hiện một số nhà hàng, khách sạn sử dụng loa di động mở công suất lớn để phục vụ khách du lịch kéo dài đến sau 22 giờ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sinh sống xung quanh (*cụ thể trường hợp khách sạn Marina Bay vào ngày 19/6/2020 người dân phản ánh 17 cuộc điện thoại; nhà hàng Sao Biển, Công an viên đã đến nhắc nhở không dưới 20 lần*). Các trường hợp này đã được báo về Công an huyện nhưng xử lý chưa dứt điểm, gây bất bình cho người dân. Đề nghị Công an huyện giải thích lý do, cũng như có các biện pháp chế tài đủ mạnh để hạn chế tối đa tình trạng tiếng ồn sau thời gian 22 giờ đêm và tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu để tránh tình trạng trộm cắp và vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực khác.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện xem xét đối với 08 ý kiến của cử tri đã được Tổ đại biểu tiếp thu tại 07 Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện như tổng hợp trên đây, chuyển cho UBND huyện để chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết và báo cáo kết quả tại kỳ họp; đồng thời gửi văn bản cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và Ban điều hành các Khu dân cư liên quan để giám sát việc giải quyết, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trên đây là Báo cáo do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri tại 07 Hội nghị tiếp xúc của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

(Kèm theo là Biên bản tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 07 Hội nghị 5 Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc)

Nơi nhận:

- TTr. Huyện ủy (b/c);
- TTr. HĐND, UBND huyện (biết, chỉ đạo giải quyết);
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban CTMT và BDH các khu dân cư;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN MTTQ HUYỆN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thanh Liên